



๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การชักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรค กรณีการจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงในสถานที่ที่มีใช้สถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๓ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๓ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) ได้กำหนดให้มีการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการหรือทำกิจกรรมจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงในสถานที่ต่าง ๆ ให้สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคม และการยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบการจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งอาจทำให้โรคโควิด 19 แพร่ระบาดต่อไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับ การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงขอแจ้งชักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. กรณีการขออนุญาตจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ กรณีจัดงานในเขตเทศบาล ให้ขออนุญาตต่อนายกเทศมนตรี กรณีจัดงานนอกเขตเทศบาล ให้ขออนุญาตต่อนายอำเภอ ทั้งนี้ ผู้จัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงมีหน้าที่ ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนด เช่น การสวมหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้า และการเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น

๒. กรณีมีผู้ประสงค์จะจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงมาขอคำแนะนำในการจัดงาน ให้สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้จัดงาน เพื่อรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง...

